

LỊCH SỬ HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

1988-2015



Hội các Bà Mẹ Công Giáo nguyên thủy được thành lập tại Lille, một thành phố nhỏ thuộc miền Bắc nước Pháp vào tháng 5 năm 1850. Hội được thành hình do một số bà Mẹ Công Giáo có ý mỗi ngày đọc kinh lần hạt dâng lên Đức Mẹ để giao phó con cái mình trong bàn tay từ bi, che chở của Mẹ Maria. Sau đó Hội phát triển và lan rộng khắp nơi trên thế giới.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo thuộc Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo VN được chính thức thành lập vào năm 1988, dưới quyền linh hướng của Linh Mục Chánh Xứ Tadeô Maria Nguyễn Ngọc Ban, CMC. Hội cũng nhằm vào mục đích tiên khởi, là qua việc cầu nguyện và hy sinh, các bà mẹ Công giáo xin Thiên Chúa và Đức Mẹ xuống phúc lành cho con cái và gia đình.



Thành phần Ban Chấp Hành đầu tiên gồm Bà Tạ Thị Trác (Cụ cố Kiểm) làm Hội Trưởng, Bà Trần Minh Kính: Hội Phó, kiêm Thư Ký. Bà Vũ Thị Nụ: Thủ Quỹ. Ban Chấp Hành đã đảm nhận hai nhiệm kỳ liên tục từ 1988-1992.

Nhiệm kỳ 1992-1998, hội viên đã bầu Ban Chấp Hành mới, với thành phần gồm Bà Nguyễn Thị Cẩm: Hội Trưởng, Bà Trương Thị Nhung: Hội Phó, Bà Nguyễn Thị Hương: Thư Ký và Bà Mai Trần Vui: Thủ Quỹ.

Năm 1998, bà Nguyễn Thị Loan (Tính) đảm nhận trách nhiệm Hội Trưởng một thời gian và sau đó, bà Cẩm lại trở lại trong chức vụ Hội Trưởng và điều hành Hội thêm hai nhiệm kỳ từ

2002-2008 cùng với Hội phó là Bà Văn Thị Khiêm và Thủ quỹ kiêm Thư Ký là Bà Nguyễn Thị Nguyệt, dưới quyền linh hướng của Linh mục Hilary Maria Nguyễn Hải Khánh, CMC.

Đầu năm 2009, Hội đã bầu được một Ban Chấp Hành mới với các bà Thân Thị Chinh: Hội Trưởng; Văn Thị Khiêm: Hội Phó; Nguyễn Thị Mai: Thủ Quỹ; bà Nguyễn Thị Nguyệt: Thư Ký. Các bà làm việc thật đăc lực với sự ủng hộ nhiệt tình của quý hội viên cùng với sự nâng đỡ của Cha Tuyên Úy Giuse Maria Vũ Kim Ngân, CMC.

Đầu năm 2012, sau nhiệm kỳ 3 năm của Ban Chấp Hành vừa chấm dứt, các hội viên vẫn dành sự tín nhiệm cho Hội Trưởng tiền nhiệm và bà đã tái đăc cử với thành phần Ban Chấp Hành mới như sau: Hội Trưởng: Anna Thân Thị Chinh, Hội phó: Teresa Maria Nguyễn Thanh Xuân, Thủ Quỹ: Teresa Maria Nguyễn Thị Nhung và Thư Ký: Anna Nguyễn Thị Mươi.

Từ tháng 9 năm 2012 với sự hướng dẫn của Cha Louis Maria Phạm Hữu Độ, CMC, Chánh xứ, Hội Các Bà Mẹ đã phát triển tốt đẹp đạo đời. Hiện nay Hội có 154 hội viên, cộng tác đăc lực với các sinh hoạt của Giáo xứ, tương thân tương ái với các hội viên còn sống cũng như đã qua đời.

Tháng 11 năm 2014 Hội đã bầu lại Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2015-2017 với kết quả, Bà Mai Trần Vui: Hội trưởng, Nguyễn Thị Nhung: Hội phó, Nguyễn Thị Hạnh: Thủ quỹ.

Theo thông lệ hằng năm Hội vẫn nhận nhiệm vụ khiêng kiệu Đức Mẹ trong ngày Hiền Mẫu và ngày Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Bốn Mạng Nhất của Giáo xứ. Ngày Tạ Ơn của Hoa Kỳ, Giáo xứ tổ chức mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bốn mạng nhì của Giáo xứ, thì một số hội viên với áo dài đỏ trang trọng, kiệu Hải Cốt các Ngài lên Thánh cung. Lễ Mẹ Thiên Chúa là Bốn Mạng nhất của Hội,

Hội phụ trách đọc sách Thánh, dâng Lễ vật, đọc lời nguyện giáo dân và xin tiền. Tháng 9 hằng năm, Hội mừng kính lễ Thánh Monica, Bốn mạng nhì của hội rất sốt sắng và đông đủ.

Nhân ngày Lễ các Linh Hồn trong tháng 11, Hội cũng không quên xin Lễ cầu nguyện cho linh hồn các hội viên đã qua đời và các linh hồn mồ côi.

Giáo xứ tổ chức Hội Chợ Tết hằng năm, các hội viên chung tay làm các món ăn.



• Ban chấp hành
nhiệm kỳ 2012-2014

Gian hàng thực phẩm của Hội Các Bà Mẹ là một sức khoẻ, bình an và thánh ân. trong những gian hàng phong phú nhất trong những ngày Hội Chợ đầu năm.

Hội Các Bà Mẹ cũng nhiệt tình hưởng ứng Chiến Dịch “Ai là Anh Chị Em Tôi” do Giáo xứ tổ chức trong Mùa Chay để giúp người bất hạnh bên Việt Nam. Ngoài ra, các hội viên cũng luôn tích cực đóng góp công của cho Giáo xứ vào những dịp bán thực phẩm tại Sloan’s Lake park (Hồ 17) hay Tiệc Công Đức và Đại Nhạc Hội mùa Thu.

Vào mỗi ngày Thứ Bảy đầu tháng, Cha xứ luôn dâng lễ cầu nguyện cho các hội viên còn sống cũng như đã qua đời. Khi có hội viên qua đời, Hội chia sẻ với tang quyến qua phần phân ưu và quỹ bác ái. Đồng thời, các hội viên cũng sốt sắng tham dự những Thánh lễ phát tang, an táng, cầu nguyện và tiễn đưa linh cữu người quá cố. Sau đó, Hội cũng xin một Thánh lễ cầu nguyện cho hội viên mới qua đời.

Nhân dịp Ngân Khánh thành lập Giáo xứ, Ban Chấp Hành và các hội viên xin hướng lòng tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn các hội viên đã được Chúa gọi về từ khi thành lập hội cho đến nay. Hội cũng luôn mong ước có thêm nhiều các bà mẹ Công Giáo gia nhập để cùng nhau tiếp tay thánh hóa bản thân, cải thiện gia đình và làm việc tông đồ, phục vụ Giáo xứ trong khả năng và môi trường của mình.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo thuộc Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo VN xin chân thành kính chúc Quý Cha, quý Thầy, quý Hội Đồng, Hội Đoàn, quý hội viên và gia quyến, cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa được nhiều



• Lời cảm tạ của bà cựu hội trưởng Thân Thị Chinh



• Tân ban chấp hành, nhiệm kỳ 2015-2017